

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. โขลกข่าวตำทุกซ์

๒. “ปิตพิงค์”ซูโรดแมพเกษตรปี๕๘ชูขรก.ผลงานไม้คืบย้ายทันที
๓. ร้อง “อำนวย”มาตรการแก้ยางราคาตกไม้คืบ
๔. หารือแก้ไขปัญหายางพาราอย่างไรยืน
๕. หนุนระบบตามสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร
๖. บุรีรัมย์อนุมัติสินเชื่อสหกรณ์ ช่วยชาวนา-สวนยาง๕๔๓ล้าน
๗. “ฉัตรชัย”ปรับแผนระบายภายใน ผวาทิ้งนาน “ข้าวเน่า”คาโกดัง
๘. สวนสตอเบอร์รี่ “เขาค้อ”ขานรับเกษตรปลอดภัย
๙. ถก “ข้าวเหนียวสันป่าตอง๑”ราคาตก วอนรบ.ช่วย-โรงสีกออ้างขึ้น
๑๐. เมืองคอนช่วยปชช.ขายข้าวสารราคาถูกหวังลดค่าครองชีพ
๑๑. แม่กลองพัฒนาผู้นำสหกรณ์ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

- กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
ข่าวสด
แนวหน้า
สยามรัฐ

๗ “บุญใจ” เข้าเวร
โหลกข้าว ประจำวัน
อังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
.....■ เลอศักดิ์ รัว-
ตระกูลไพบูลย์ เลขา-



ธิการ สกค. แจ้งเตือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.58 ไทยจะถูกสหภาพยุโรปปรับสิทธิ
GSP ทุกรายการสินค้า แต่ยังมีช่องทางได้รับสิทธิพิเศษ สหภาพยุโรป
มีระเบียบผ่อนปรนเป็นการชั่วคราว ยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ขาดแคลน
หรือกำหนดโควตาสำหรับการนำเข้าสินค้าที่มีไม่เพียงพอ ทั้งนี้สินค้า
ดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมภายในของสหภาพยุโรป
ไม่ใช่สินค้าขั้นสุดท้ายที่ขายตรงให้กับผู้บริโภค และไม่ใช่สินค้าที่นำ
เข้าไปเพื่อการซื้อขาย การยื่นคำร้องสินค้ากลุ่มนี้ ผู้ประกอบการ
สอบถามได้จากสำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
และ website europa.eu.....■ งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิ
จุฬารักษ์ ๒๕๕๗ เริ่มแล้ว ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน ไปจนถึง ๗ ธ.ค.นี้ มีการออกร้าน จำหน่ายสร้อยผีพระหัตถ์
การแสดงนวัตกรรมผลงานวิจัยด้านสุขภาพและสมุนไพร เช่น หมามู๋
อินเดียเสริมสมรรถภาพท่านชาย แผ่นสติ๊กเกอร์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ระงับ
กลิ่นเท้า แชมพูอาบน้ำสุนัข ฯลฯ รายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้.....■
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจไป
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๑๙-๒๒ ธ.ค. ขึ้นเหนือไป อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ชมแปลงปลูกดอกหมีเหมียวแห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมดูวิธีการ
ทำน้ำชาเดอร์ น้ำพริกข้าวทราย ชิมมะแตงสาที่นับวันจะหายาก ลงดู
แปลงสตอเบอรี่ กะหล่ำปลีหัวใจ กะหล่ำสีม่วง ฟักทองญี่ปุ่นของชาว
ปกากะญอ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
แวะพักค้างคืนที่ อ.อ.ป.บ้านวัดจันทร์ รับอากาศหนาวเย็นระดับ
เลขตัวเดียว จากนั้นไปชมดอยถั่วลม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ก่อน
จะลงมาพักตัวเมืองเชียงใหม่ ซื้อปิ้งในท่าบazaar ขากลับแวะตลาด
ทุ่งเกวียน จ.ลำปาง สอบถามได้ที่ ๐-๒๙๔๐-
๕๔๒๕-๖ หรือ ๐๘-๖๓๔๐-๑๗๑๓.

บุญใจ

‘ปีติพงศ์’ ชูโรคแมพเกษตรปี58 ขู่ขรก.ผลงานไม่คืบย้ายทันที

ขีดเส้นตายขรก.ส่งงาน
13 ธ.ค.นี้ หวังดำเนินการ
ตามนโยบายรัฐให้ทัน
การผลิตฤดูกาลหน้า

“ปีติพงศ์” ขู่อำนาจการผลงานไม่คืบ
พร้อมโยกย้ายตลอดเวลา หลังประกาศ
โรคแมพเกษตรปี2558แบ่งงาน 5 ด้าน
ปรับวิธีส่งเสริมการเกษตรใหม่ใช้เครื่องมือ
การเกษตรของรัฐให้เหมาะสม บริหาร
จัดการน้ำและดิน ปรับโครงสร้างผลิตข้าว-
ยาง และปลดหนี้เกษตรกร

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่าหลังจากรัฐบาลเข้ามา
ดำเนินงานได้ 3 เดือน ได้แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าด้านการเกษตรของเกษตรกรที่สำคัญ
ใน 2 เรื่อง คือ การเตรียมการรับมือ
ภัยแล้ง และการแก้ไขปัญหาหาคายางพารา
ตกต่ำ หลังจากนั้นไปจะเดินหน้านำงานด้าน
นโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตร (โรคแมพ)
ในปี 2558 โดยได้กระจายงานไปให้
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรฯ
ดำเนินการ และแผนงานทุกอย่างจะต้อง
แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ เพื่อที่จะ
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2558 จะได้
ทันกับเริ่มต้นมีการเพาะปลูก 2558 ในช่วง
เดือนก.ย.2558

“ผมเข้ามา 3 เดือน ไม่ได้โยกย้าย
ข้าราชการ เพราะคิดว่าไม่มีใครที่มีความผิด
ทุกคนควรได้รับโอกาสในการทำงานของ
ผมไม่สงสัยความตั้งใจในการทำงานของ
ข้าราชการทุกคน แต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ติดตาม
ว่าข้าราชการคนไหนทำงานเป็นอย่างไร
งานคืบหน้าหรือไม่คืบหน้า มีการติดตาม
ผลงานตลอดแต่ถ้าทำไม่ได้การเปลี่ยนแปลง
โยกย้ายเกิดขึ้นได้ตลอด คำสั่งแต่งตั้ง

โยกย้ายนอกฤดูกาลสามารถเกิดขึ้นได้”
นายปีติพงศ์ กล่าว

สำหรับโรคแมพภาคเกษตร ปี 2558
ประกอบด้วยงาน 5 ด้าน 1.การพัฒนา
แหล่งผลิตและปรับปรุงระบบการส่งเสริม
การเกษตร ไม่ตั้งงบประมาณใหม่ แต่งานนี้
ท้าทาย เพราะเป็นการเปลี่ยนวิธีการทำงาน



ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ของข้าราชการ จากแปลงสาธิต ที่มีอยู่
การจัดกระจาย จะให้รวมเป็นแปลงใหญ่
ทั่วประเทศประมาณ 400,000-500,000 ไร่
มีผู้จัดการโครงการผลิต ทำหน้าที่ควบคุม
คุณภาพการผลิตสินค้า มีตลาดมารับซื้อ
โดยเน้นสินค้ามีมูลค่า เช่น ข้าวหอมมะลิ
และทุเรียน

2.การเพิ่มศักยภาพสหกรณ์สหกรณ์
แบ่งเป็น 3 ด้านคือการส่งเสริมให้กลุ่มสหกรณ์
ในพื้นที่ชายแดนรับซื้อสินค้าเกษตรจาก
ประเทศเพื่อนบ้านมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อ
ส่งออกขายให้ได้ราคาดี ที่ขณะนี้ยังติดปัญหา
เรื่องการออกไปรับรองให้แก่สินค้าเกษตร
ที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน จะมีการหารือ
กับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์
เพื่อให้อำนวยความสะดวก และสำรวจว่า
โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น ลานตาก
ไซโล เครื่องอบ ที่รัฐบาลลงทุนให้มีการ
นำมาใช้ประโยชน์จริงหรือไม่ ที่เลิกใช้งาน
มากน้อยเพียงใด จะนำกลับมาใช้ประโยชน์
อย่างไร และการให้หาช่องนำกำไรของกลุ่ม

สหกรณ์ออมทรัพย์นำไปลงทุน ด้านอื่นๆ

3.การจัดการที่ดินและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ำตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะ
เดินหน้าจัดที่ดินให้แก่องค์กรเกษตรกร
ตามนโยบายรัฐบาล และเริ่มดำเนินโครงการ
กระจายน้ำ ตามแหล่งน้ำขนาดย่อยๆ ใน
ภาคอีสาน ซึ่งมีปัญหาขาดแคลนน้ำมากที่สุด

4.การปรับโครงสร้างการผลิต โดยเฉพาะ
ข้าว และยางพารา ให้เหมาะกับพื้นที่ หรือ
ปรับปรุงคุณภาพการผลิต หรือปรับเป็น
เกษตรกรรมทางเลือกตามความสมัครใจรวม
ทั้งปรับปรุงงานวิจัย ที่สำคัญ คือ การวิจัย
เพื่อทดแทนแรงงานที่กำลังขาดแคลนใน
ภาคเกษตร การวิจัยการใช้พืชพลังงาน และ
การวิจัยการใช้เงิน

และ5.การแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน ที่เหมาะสม
และจำเป็น กลุ่มที่เป็นห่วงที่สุด คือ เกษตรกร
ที่เป็นหนี้ที่ดินติดจำนอง นำส่งสารมาก
อาจสูญเสียอาชีพ เสี่ยงความมั่นคงในชีวิตได้
ได้สั่งการให้ไปแยกประเภทหนี้ชนิดต่างๆ
ของเกษตรกร เช่น หนี้จากการจำนองที่ดิน
หนี้ที่เกิดจากโครงการรัฐ และหนี้ที่เกิดจาก
การจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อหาทางช่วยเหลือ
โดยขอเจรจาลดหนี้(แบร์ คัด) หรืออาจ
พิจารณาโอนหนี้จากเกษตรกรมาเป็นของรัฐ
ในรายที่มีความจำเป็น รวมทั้งออกกฎหมาย
ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกร และปรับปรุง
ข้อมูลเกษตรกร

“ผมมองว่าเราต้องทำภาคเกษตรให้
เข้มแข็ง ยิ่งภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่กดดัน
เศรษฐกิจไทยให้ชะลอตัวเช่นนี้ ภาคเกษตร
เป็นเหมือน ตาข่ายความปลอดภัยของสังคม
ช่วยประคองเศรษฐกิจ เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง
เมื่อปี2540 ภาคเกษตรก็เคยรองรับแรงงาน
ให้มาครั้งหนึ่งแล้ว จึงต้องเตรียมตัว วันนี้อาจ
นำมาในตลาดโลกวิ่งลงต่อเนื่องถ้าราคาวง
ลงมาอยู่ที่ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ เช่น ข้าว และยางพาราก็จะวิ่งลง
ตามไปด้วย” นายปีติพงศ์ กล่าว

ร้อง'อำนาจ'มาตรการแก้อย่างราคาตกไม่คืบ

ประธานสภาการยางจี"อำนาจ" ถกแนวทาง
แก้ปัญหายางตกต่ำระบุ 8 มาตรการช่วยของ
ภาครัฐยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างจริงจัง
นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลัง
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการ
ยางแห่งประเทศไทย เข้าพบว่าได้หารือถึง
แนวทางการแก้ปัญหายางพารา ทุกข้อเสนอ
พร้อมรับไว้พิจารณาและหวังว่าจะได้รับความ
ร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่จะขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม

นายอุทัย กล่าวว่าจากการที่รัฐบาล
กำหนดไว้ 8 มาตรการ เพื่อให้ราคายางสูง
กว่าปัจจุบัน แต่หลายมาตรการยังไม่ปฏิบัติ
ยังติดขัดระเบียบล่าช้า ทำให้ราคายางไม่ดีขึ้น
จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯเร่งให้ทุกมาตรการ
เดินไปตามที่รัฐวางไว้

ในส่วนของ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย
ที่ผ่านครม. ไปแล้ว ปัจจุบัน
อยู่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ต้องแต่งตั้งกรรมการ เพื่อปฏิบัติ

จึงขอเสนอให้กระทรวงเกษตรฯแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อให้ต้นน้ำ กลางน้ำ
และปลายน้ำ ได้มีโอกาสเข้าไปแสดงข้อคิด
เห็นในพ.ร.บ. ฉบับนี้

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสินค้า
เกษตรยางพาราตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ 19 ก.ย.
ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้เริ่มจัดตั้ง
แล้วหลายจังหวัด แต่เพื่อให้มีการติดตาม
อย่างใกล้ชิด จึงขอให้มีการติดตาม
กระทรวงเกษตรฯให้เพิ่มขึ้น เช่น ภาคใต้
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันออก

นอกจากนี้ รัฐบาลควรจัดตั้งตลาดกลาง
ยางของภาคเอกชน เรื่องนี้รัฐควรสนับสนุน
ภาคเอกชนให้ดำเนินการด้วยตัวของตนเอง
จะเป็นการสร้างการแข่งขันให้ภาคเอกชน

นายอุทัย กล่าวว่ากระทรวงเกษตรฯ
ต้องเร่งพัฒนาตลาดซื้อขายยางจริงระหว่าง
เกษตรกรและผู้ใช้อย่าง ควรเปิดโอกาสให้
วิสาหกิจชุมชนเข้าถึงสินเชื่อทุกโครงการที่ให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร ควรสนับสนุนสินเชื่อ

และเป็นเจ้าภาพจัดตั้งสภาการยาง เอเชีย
สำหรับ 8 มาตรการที่รัฐบาลกำหนด
เพื่อกระตุ้นราคาขาย 1.โครงการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรรวบรวม
ยาง 10,000 ล้านบาท 2. โครงการสนับสนุน
สินเชื่อสถาบันแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท
3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ยาง 15,000 ล้านบาท ให้เกษตรกร
4. สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ยาง 15,000 ล้านบาท

5.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบการยาง 10,000 ล้านบาท
6.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
อีกครัวเรือนละ 100,000 บาท เป้าหมาย
100,000 ครัวเรือน 7.โครงการชดเชยรายได้
แก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยช่วยเหลือไร่ละ
1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ 8. กระทรวงการคลัง
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) สรรองจ่ายเงินให้อสย. เพื่อ
ใช้เป็นมูลงักณฑ์กันชน ในการซื้อขายเป็นเงิน
6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 18 เดือน

หารือแก้ไขปัญหายางพาราอย่างยั่งยืน

๑๘ นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสุเทพ รัชร์รงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมผู้รักชาวสวนยาง ได้เสนอข้อเรียกร้องในการแก้ไขปัญหายางพารา โดยขอให้สภานิติบัญญัติดำเนินการร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ใหม่ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยแนวร่วมผู้รักชาวสวนยางจะดำเนินการประสานงานเครือข่ายชาวสวนยางจากทั่วประเทศ และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อยกร่าง พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทยฉบับใหม่ และเสนอให้รัฐบาลนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติต่อไป ขอให้ตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราอย่างยั่งยืน โดยให้มีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย ทั้งนี้เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ เห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้จะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป.

หมุนระบบตามสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร

๑๖ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการตามสอบสินค้าเกษตรและบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ



แข่งขันให้มากขึ้น และช่วยแก้ปัญหาความปลอดภัยอาหารได้รวดเร็วและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมุ่งเน้นไปที่เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ผัก ผลไม้) ขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ ในกรบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลการปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและดูแลรักษา การเคลื่อนย้าย การควบคุมระบบความปลอดภัย ข้อมูลปริมาณการผลิต ข้อมูลชุดการผลิต ซึ่งจะทำให้สามารถตามสอบถึงแหล่งผลิตของสินค้า และแหล่งที่สินค้านั้นส่งไปจำหน่าย และสามารถแสดงรายการการเรียกคืนสินค้าที่มีปัญหาได้

และในปี ๒๕๕๘ จะมีการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้มีการรวมตัวเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ในการนี้เพื่อความได้เปรียบของประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรไทย ซึ่งนอกจากจะต้องมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้ว มีความปลอดภัยแล้ว การมีระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตรแก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย.

บุรีรัมย์อนุมัติสินเชื่อสหกรณ์ ช่วยชาวนา-สวนยาง 543 ล้าน

✓ **บุรีรัมย์** : นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 20,000 ล้านบาท ผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเป้าหมายให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเก็บไว้แปรรูปเป็นข้าวสาร ซึ่งผลการดำเนินการตามโครงการ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว 15 สหกรณ์ วงเงิน 422.5 ล้านบาท จากที่ขอยื่นกู้ไว้ในวงเงิน 498 ล้านบาท โดยสถาบันเกษตรกรชำระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2558

ด้าน นายจักรคุณ ศรีสุวรรณตรี ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำหรับโครงการสินเชื่อสนับสนุน

สินเชื่อสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมยางพาราและแปรรูปยางพาราภายใต้แนวทางพัฒนา ยางพาราทั้งระบบ มีเป้าหมายให้สินเชื่อเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมยางพารา เพื่อจำหน่ายและเพื่อการแปรรูป วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานตามโครงการ

ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมยางพาราเพื่อจำหน่ายไปแล้ว 6 สหกรณ์ วงเงิน 121 ล้านบาท จากที่ขอยื่นกู้ไว้ในวงเงิน 140 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาท/ปี ซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนจ่ายดอกเบี้ยให้ 3 บาท ขณะที่สหกรณ์จ่ายเพียง 1 บาท เท่านั้น

‘ฉัตรชัย’ปรับแผนระบายภายใน ผวาถึงนาน‘ข้าวเน่า’คาโกดัง

“ฉัตรชัย” เผยหลัง 15 ธ.ค.บินเซ็นสัญญาขายข้าว 2 ล้านตันให้จีน เตรียมปรับแผนระบายข้าวในประเทศช่วงข้าวเน่าคาโกดัง แต่ยังเน้นดูแลราคาในประเทศไม่ให้กระทบระบุพอใจราคาข้าวปัจจุบันแรงเริ่มใกล้เคียงราคาเป้าหมาย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้จีนขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้ว โดยหลังวันที่ 15 ธ.ค.นี้จะเดินทางไปลงนามสัญญากับบริษัทคอฟโก้ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนำเข้าข้าวของจีน โดยจีนซื้อข้าวจากไทยในราคาตลาดเพิ่มอีก 2 ล้านตัน กำหนดส่งมอบปี 2558-2559

นอกจากนี้ กำลังจะพิจารณาแผนระบายข้าวในประเทศให้มีความรอบคอบรัดกุมมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าข้าวที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน และหากปล่อยทิ้งไว้ในปริมาณมากเกินไป ก็จะกดดันราคาไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการระบายก็ต้องให้เหมาะสมกับผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในปัจจุบัน

เพื่อไม่ให้เกิดการระบายข้าวกลายเป็นการทำให้ราคาปรับตัวลดลงด้วย

“ข้าวหนึ่งโกดังมีหลายชนิด ไม่ใช่ว่าเป็นของดีทั้งหมดหรือไม่ดีทั้งหมด บางครั้งของดีขายดีแต่อยู่ข้างในขนออกไม่ได้ เรื่องนี้ต้องมาคุยกันใหม่ว่าจะทำอย่างไร ยอมรับว่าที่ผ่านมายังระบายได้น้อย แต่จะมาเร่งตอนนี้ก็ต้องดูอีกว่าไม่ให้ราคาตลาดได้รับผลกระทบ” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ส่วนคืบหน้าการตรวจคุณภาพข้าวในสต็อกรัฐบาลทั้งหมด ในส่วนปริมาณได้ข้อมูลมาครบหมดแล้ว เหลือแต่เพียงผลการตรวจดีเอ็นเอข้าวซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนทำให้แผนการระบายข้าวต้องค้ำเนินถึงปัจจัยเรื่องคุณภาพข้าวด้วย

สถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบันว่ามีแนวโน้มที่ดี โดยข้าวเปลือกหอมมะลิราคาเฉลี่ยตั้งแต่ตันละ 1.2-1.4 หมื่นบาท ราคาเป้าหมายอยู่ที่ตันละ 1.5 -1.6 หมื่นบาท (ความชื้น 15%) ส่วนข้าวเปลือกเจ้าใกล้เคียงตันละ 8.5 พันบาท

สวนสตรอเบอร์รี่ 'เขาค้อ' ชวนรับเกษตรปลอดภัย

นายดิยรัตน์ ฐปวงศ์ ปลัดอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมนางจันทร์ ศรีเดช นายกองค้การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาค้อ และนายเชาวฤทธิ์ ชิพธรรม เกษตรอำเภอเขาค้อ ร่วมประชุมกับเกษตรกรเจ้าของสวนสตรอเบอร์รี่ อ.เขาค้อ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูกสวนสตรอเบอร์รี่ หลังพบเกษตรกรบางส่วนใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยและยาเร่งคุณภาพผลผลิตค่อนข้างสูงและขาดความรับผิดชอบต่อ จึงเกรงจะมีสารเคมีตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรกว่า 30 ราย ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รักษาภาพลักษณ์เรื่องอาหารปลอดภัย

ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเขาค้อ พร้อมชักชวนเกษตรกรร่วมโครงการเกษตรปลอดภัย ซึ่งนายเชาวฤทธิ์ให้คำแนะนำเรื่องทางเลือกการใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค และเกษตรกร รวมทั้งนัดตรวจคุณภาพหาสารเคมีจากผลสตรอเบอร์รี่ในวันที่ 2 ธันวาคม

ถกข้าวเหนียวสิ้นปีตองราคาตก

วอนรบ.ช่วย-โรงสีกดอ้างขึ้น

เชียงใหม่ - นายกิตติศักดิ์ จันทร์โพธิ์ศรี ตัวแทนสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาข้าวเปลือกเหนียวสิ้นปีตอง 1 ราคาตกต่ำโดยกล่าวว่า ทำให้ชาวนาเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาข้าวเหนียวราคาอยู่ที่ตันละ 7,500 บาท ทางรัฐบาลบอกว่าเป็นไปตามกลไกตลาด ถ้าเป็นกลไกตลาดคงไม่ตกต่ำขนาดนี้ เพราะโรงสีกดราคา มากกว่าถ้ารัฐบาลไม่มาช่วยเรื่องตลาดหรือพยุงราคาชาวนา จะออกมาเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน ขอพญางราคาอยู่ที่ตันละ 8,000 บาทเท่านั้น ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครนอกจากรัฐบาลเท่านั้น หลังจากที่เคยยื่นหนังสือแล้วไม่มีการแจ้งให้ทราบสักฉบับ เคยไปยื่นหนังสือที่กระทรวงพาณิชย์ แต่ทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าสั่งการมาที่จังหวัดแล้ว หลังสุดได้ไปยื่นหนังสือที่นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ดำเนินการ ชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวกันเป็นจำนวนมากแล้ว ถ้าภายในสิ้นเดือนนี้ราคาข้าวยังไม่

ถึง 8,000 บาทต่อตัน ชาวนาจะออกมาเคลื่อนไหว และที่สำคัญโรงสีข้าวกดราคาความชื้น เนื่องจากชาวนาไม่มีลานตากข้าวไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และไม่มีรถเกี่ยวข้าว ค้านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ กล่าวว่าการประชุมและรับนโยบายมา ตอนนี้มีงบประมาณมาให้ทำหมู่บ้านละ 1 โครงการเพื่อทำลานตากข้าว มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอไปสำรวจว่าถ้าหมู่บ้านใดปลูกผลผลิตอะไร ต้องการอะไร ถ้าไม่ต้องการลานตากข้าว ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโรงอบผลผลิต/โรงเก็บผลผลิต ต่อไปนี้ถ้าทางการค้าภายในจังหวัดหรือพาณิชย์จังหวัดออกไปตรวจสอบราคารับซื้อข้าวของโรงสี ให้แจ้งผู้แทนเกษตรกรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมด้วย จะได้ทราบรายละเอียดขั้นตอนการทำงานของทางราชการ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใด และสุดท้ายขอให้อำเภอไปสำรวจโรงสีข้าวมีโรงสีกี่โรง ไปตรวจสอบราคาความชื้นที่เปอร์เซ็นต์ ขายเท่าไร แล้วมารายงานให้ทราบด้วย

เมืองคอนช่วยปชช. ขายข้าวสารราคาถูก หวังลดค่าครองชีพ

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการบริโภคข้าวที่ปลูกในพื้นที่ และลดค่าครองชีพให้ประชาชน จ.นครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายพีระศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม รวมทั้งลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ประกอบกับ จ.นครศรีธรรมราช มีนโยบายส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคข้าวที่ปลูกในพื้นที่หรือข้าวพื้นเมือง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในพื้นที่

ดังนั้นจังหวัดจึงได้ตั้งคณะทำงานส่งเสริมการบริโภคข้าวที่ปลูกในพื้นที่ และลดค่าครองชีพให้ประชาชน จ.นครศรีธรรมราช ขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะทำงาน

ทั้งนี้ จากการพูดคุยร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปแล้วว่า ในเบื้องต้น ทางสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้จะจำหน่ายข้าวสารหอมปทุมในราคาต้นทุนให้ จำนวน 1,000 ตัน หรือ 1 ล้านกิโลกรัม บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ขายถุงละ 100 บาท จากราคาปกติ 150 บาท ซึ่งข้าวสารหอมปทุม 1,000 ตัน ขายในท้องตลาดทั่วไป มีมูลค่า 30 ล้านบาท แต่สมาคมโรงสีข้าวให้ในราคาต้นทุนเพียง 20 ล้านบาท สามารถประหยัดเงินได้ หรือลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้ถึง 10 ล้านบาท ในเบื้องต้นแต่ละครัวเรือนสามารถซื้อได้ไม่เกิน 4 ถุง หรือ 20 กิโลกรัม เพื่อป้องกันการนำข้าวสารไปขายในท้องตลาด เนื่องจากราคาถูกกว่ามาก โดยจะสามารถเริ่มจำหน่ายข้าวสารราคาถูกได้ประมาณวันที่ 15 ธ.ค. 2557

แม่กลองพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

12 สมุทรสงคราม : นายวิระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายประมาณ พึ่งอวยผล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บริหารจัดการธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ โดยมีกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการ และสมาชิกผู้นำสหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด เข้าร่วมอบรม ณ สหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวิระยุทธ กล่าวว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน จนระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้

ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานในชาติให้มีสำนึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และรอบรู้ในการดำเนินชีวิต ด้าน นายประมาณ พึ่งอวยผล กล่าว ว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2557 โดยมีกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ 5 แห่ง จำนวน 100 คน และเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ จึงได้นำองค์ความรู้เรื่องปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจ การประกอบอาชีพ และการดำรงชีพในชีวิตประจำวันของครัวเรือนต่อไป